

ปริญ เตชะมวลไวยวิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า social media มีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นและเป็นช่องทางกระจายข้อมูลมากมายแบบที่เราอาจตามไม่ทันกันทีเดียว ซึ่งก็มีทั้งข้อดีคือ ความสะดวก รวดเร็ว หรือประหยัด ขณะเดียวกัน social media ก็อาจจะถูกนำไปใช้ในแง่ลบเพื่อหลอกลวงเราได้เช่นเดียวกัน ในด้านตลาดทุน ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นระยะกรณีผู้ลงทุนถูกชักชวนผ่านช่องทางออนไลน์ให้ลงทุนในทรัพย์สินบางอย่างที่อ้างว่าเป็นช่องทางใหม่ในการลงทุนเพื่อทำกำไร แต่สุดท้ายเกิดขาดทุน ไม่เป็นไปอย่างตอนที่ถูกเชิญชวน หรือหลายครั้งไม่ได้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่อ้างจริง ๆ เป็นเพียงการต่อเงินเป็นทอด ๆ หรือแชร์ลูกโซ่แทน

ในครั้งนี่ ผมอยากพูดถึง ไบนารี ออปชั่น หรือหลายคนอาจคุ้นตามากกว่าในการเขียนแบบภาษาอังกฤษ binary options ซึ่งผู้ลงทุนที่ถูกชักชวนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนำเงินไปลงทุนครับ

ไบนารี ออปชั่น โดยทั่วไปจะรู้จักกันในลักษณะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท อัตราแลกเปลี่ยน หุ้น ดัชนี หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งมีรูปแบบธุรกรรมโดยการใช้บริการคาดการณ์ผลการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถคาดการณ์ราคาสินทรัพย์ได้ 2 ทางเลือกคือ “ขึ้น” หรือ “ลง” ซึ่งหากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์นั้น ๆ ขึ้นหรือลงถึงระดับราคาที่คาดการณ์ ก็จะได้รับเงินตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสินทรัพย์ที่เลือก หากคาดการณ์ผิดจะเสียเงินทั้งจำนวน เรียกได้ว่า ถ้าไม่ได้ ก็เสียเลยทีเดียว ผมขอยกตัวอย่างแบบง่าย ๆ เช่น หากผู้ใช้บริการที่ลงเงิน 100 บาทเกิดคาดการณ์ถูก ผู้ให้บริการจะได้รับเงิน

80 บาท (อันนี้หมายถึง extra ตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้) หากคาดการณ์ผิดจะเสียเงิน 100 บาทไปเลย ผู้ใช้บริการต้องคาดการณ์ดี ๆ เลยนะครับ

เหตุผลที่ผมอยากให้ทุกท่านระวังนั้นก็เพราะถึงแม้ว่า ไบนารี ออปชั่น จะมีคำว่า “ออปชั่น” เหมือนกับตราสารอนุพันธ์ประเภทออปชั่น แต่ ไบนารี ออปชั่น นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. นะครับ

นอกจากนี้ การซื้อขาย โบনারี ออปชั่น มักมีการชักชวนให้ซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ผู้ลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี ให้รอบด้านก่อนนะครับว่า ผู้ให้บริการต่างประเทสนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศนั้นๆหรือไม่

สำหรับออปชั่น ที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ ก.ล.ต. กำกับดูแลนั้น มีลักษณะสำคัญคือ มีการชำระราคาของสินค้า หรือชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของมูลค่าสินทรัพย์ที่อ้างอิง ในกรณีที่เป็นการลงทุนซื้อขายออปชั่นประเภทที่ ก.ล.ต. ไทย กำกับดูแล ผู้ชักชวนต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจาก ก.ล.ต. ครับ

กลุ่มเป้าหมายที่จะถูกโน้มน้าว หรือชักชวนให้ลงทุนในโบনারี ออปชั่นมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ มักจะเป็นผู้ลงทุนมือใหม่ เพราะอาจยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่มาก หากผู้ลงทุนมือใหม่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ผมแนะนำให้เริ่มศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนดีกว่าครับ โดยอาจเริ่มจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตลาดทุน ทั้ง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ สำหรับ ก.ล.ต. สามารถศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก www.sec.or.th หรือหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยว่าหรือทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งเบาะแสมาที่โทรศัพท์ 1207 หรือ email: info@sec.or.th ได้ครับ

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนในโบনারี ออปชั่น และที่สำคัญ พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เลือกลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง การลงทุนใดที่เสนอผลตอบแทนสูงเกินจริง ก็ยิ่งต้องระวังมาก ๆ ครับ
